



**ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า**  
**เรื่อง ผู้มีสิทธิบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า**  
**ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
การประเมินคุณลักษณะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง  
ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่ประกาศไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยืนยัน  
จำนวน ๒๕ คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน  
ทางการค้าตามแต่ละตำแหน่ง โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน จำนวน ๒๕ คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวจารุวรรณ	ศิริมาลา	นักทรัพยากรบุคคล
๒	นางนันท์ลี	รอดสุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคล
๓	นายปองคุณ	สุภาวิตา	นักทรัพยากรบุคคล
๔	นางขวัญลดา	คำนวรพร	นักจัดซื้อและการพัสดุ
๕	นางสาวจิรวรรณ	บานเย็นประสพสุข	นักจัดซื้อและการพัสดุ
๖	นางณัฐธยาน์	ธำรงธนเศรษฐ์	นักจัดการงาน
๗	นางสาวรชฎมณ	ศรีแก้ว	นักจัดการงาน
๘	นางสาววันดี	พูลเกิด	นักจัดการงาน
๙	นางจรัสศรี	บัวพัฒน์	นักจัดการงาน
๑๐	นางสาวญาณิศา	ศรีสัตย์วาจา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑	นางสาวเกษดา	สุทธิรัตน์	นักองค์กรสัมพันธ์
๑๒	นางพรรณพร	พงษ์สามารถ	นักองค์กรสัมพันธ์
๑๓	นายยูริจิตร	จิตตเสวี	นักการต่างประเทศ
๑๔	นางสายทิพย์	แก้วอัศดร	นักสืบสวนสอบสวน
๑๕	นางสาวสุวรรณนา	โนรีวรรณ	นักสืบสวนสอบสวน
๑๖	นายกิตติชัย	คล้ายอุบล	นักวิเคราะห์ธุรกิจ
๑๗	นายชลิต	สวัสดิโกกิน	นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
๑๘	นางสาวโชติรส	สร้อยพลอย	นักวิเคราะห์ธุรกิจ
๑๙	นางสาววีณา	แสงชาติรี	นักวิเคราะห์ธุรกิจ
๒๐	นางสาวสุธาสินี	มั่นคงขันติวงศ์	นักวิเคราะห์ธุรกิจ
๒๑	ว่าที่ร้อยตรีเอก	ชูทรานนท์	นักวิเคราะห์ธุรกิจ
๒๒	นางฐิตินันท์	สทสมุทจรจิตร	นิติกร
๒๓	นายนิพนธ์	เกิดลาภผล	นิติกร
๒๔	นางสาวปิยาพัชร	ทับอินทร์	นิติกร
๒๕	นายสันติชัย	เกียรติคุณโสภณ	นิติกร

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงขอให้ผู้สิทธิบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และให้ทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า